





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>สายธารพระเมตตา สู่ประชาราษฎร์</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์สำนักข่าวไทย</p> <p>-พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทย องค์ราชันผู้ทรงปิดทองหลังพระ พระองค์ทรงรับเป็นพระราชภาระสำคัญในหลากหลายเรื่องราวที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทย หนึ่งในนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างยิ่ง อย่างความช่วยเหลือด้านการแพทย์ โรงพยาบาล หรือช่วงเกิดสถานการณ์โควิด 19 ที่พระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถเอกซเรย์ เพื่อใช้ในการรักษาและตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 นอกจากนี้ยังมีพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยของปวงชนชาวไทยอีกมากมาย.</p>	
<p><b>30บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอบทความ 90 วันในการบริหารประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้เร่งผลักดันนโยบายสำคัญหลายด้าน ในด้านสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณ 5,924 ล้านบาท ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อยกระดับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ภายใต้แนวคิด "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่" นอกจากนี้ยังอนุมัติงบประมาณ 3,849 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านโควิด 19</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ the101.world</p> <p>-เสนอบทความ 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่มนำร่อง 4 จังหวัดในเดือนม.ค.67 ต่อมาขยายผลเป็น 46 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร และล่าสุดมีมติให้ดำเนินการต่อไปในทุกจังหวัดที่เหลือเมื่อต้นธ.ค. หลังจากพบว่าช่วยลดความแออัดในรพ.ได้จริง และมีการรับบริการเพิ่มขึ้นในหน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้าน แต่ยังมีข้อจำกัดที่ต้องแก้ไข ได้แก่ 1. การเชื่อมโยงสถานพยาบาล ระบบการเชื่อมโยงยังคงครอบคลุมเพียง 27.9% ของทั้งประเทศ ทำให้เป้าหมาย “ทุกที่” ยังไม่สมบูรณ์ 2. อัตราการจ่ายที่ไม่คุ้มทุน โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง ซึ่งมีต้นทุนการให้บริการสูง ส่งผลให้คลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพฯ ปิดตัวไปกว่า 50 แห่ง 3. ความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการ การดำเนินนโยบาย เช่น การอนุญาตให้ร้านขายยาเป็นหน่วยบริการ และการประกาศดำเนินคดีกับคลินิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของ สปสช. ได้สร้างความขัดแย้งระหว่างองค์กรวิชาชีพ เช่น แพทยสภาและสภาเภสัชกรรม จนกลายเป็นปัญหาความไม่ไว้วางใจ 4. ผลกระทบระยะยาว: ปัญหาการฟ้องร้องระหว่างหน่วยบริการและหน่วยงานรัฐอาจทำให้เกิดความขัดแย้งบานปลายและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย พร้อมเห็นว่าการประเมินความสำเร็จของนโยบายนี้ควรคำนึงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ความมั่นคงทางกฎหมาย และการสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมและรัดกุม การเร่งดำเนินนโยบายอาจนำไปสู่ความเสียหายที่รุนแรงในอนาคต</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>ตรวจเยี่ยมเหตุอุทกภัยฟ้าผ่า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (bankao, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-นายเดชอัครมัย ขาวทอง รมช.สร.นำคณะตรวจเยี่ยมเหตุอุทกภัยฟ้าผ่ารพ.ควนเนียง จ.สงขลา ทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และระบบต่างๆ ได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้นกว่า 1.2 ล้านบาท ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนแก้ไขแล้ว และต้องแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 2.1 ล้านบาท เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก พร้อมเข้าร่วมเยี่ยมชมและรับฟังแผนการพัฒนา รพ. จากนั้นคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมรพ.รัตภูมิ ซึ่งมีแผนพัฒนายกระดับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็น 1 ใน 4 โรงพยาบาล 4 มุมเมือง (รัตภูมิ ระโนด สะเดา นาทวี) พัฒนาศักยภาพสู่ รพ. ระดับ S+ ขนาด 120 เตียง รองรับ การส่งต่อผู้ป่วยจากรพ.ข้างเคียง</p>	
<p><b>ร่าง พ.ร.บ. อสม.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (bankao,กรมประชาสัมพันธ์ )</p> <p>-นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. เผย สธ.กำลังผลักดัน พ.ร.บ. อสม. ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับ อสม. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอเข้าสภา โดยหากกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาจะเปลี่ยนเป็นการจ่ายเงินเดือน ประจำ ถือเป็นหลักประกันด้านรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ อสม. เพื่อนำเงินที่ช่วยประหยัด งบประมาณการดูแลสุขภาพประชาชนมาส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้กับ อสม. โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมและป้องกันโรค และ ให้สิทธิ อสม. ที่มีความสนใจทำธุรกิจขนาดเล็ก กู้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน วงเงิน 1-2 แสนบาทต่อราย อีกทั้งในกรณีเสียชีวิต ครอบครัวยังสามารถนำเงินดังกล่าวไปเบิกคืนได้</p>	
<p><b>ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงความ คืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่...) พ.ศ....ว่าเป็นการปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิม ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง ฯ กำลังนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ในวาระ 2 และ 3 ช่วงเดือน ม.ค.68</p> <p>ส่วนกรณีที่นักวิชาการให้ความเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ฯ จะมีการสอดใส่กฎหมายเพื่อให้มีการขายได้ 24 ชั่วโมง นพ.นิพนธ์ กล่าวว่าไม่ได้มีการกำหนดไว้ในพ.ร.บ. ซึ่งคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะออกกฎหมายลูกขึ้นมากำกับ ในส่วนการปรับ เวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีการเสนอให้พิจารณาขายในช่วง 14.00-17.00 น. เพราะประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ได้ ห้ามจำหน่ายเหมือนประเทศไทย แต่ไม่เชื่อว่าจะมีการขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนข้อห่วงใยว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่ จะทำให้ คนเข้าถึงการดื่มมากขึ้นนั้น หลักการหลักคือการบังคับใช้กฎหมาย เพราะวิธีการขายมีการควบคุมอยู่แล้ว ส่วนการกำหนดให้ มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด จะเป็นกลไกสำคัญคล้ายกับกฎหมายควบคุมบุหรี่ ถ้าบังคับ ใช้และควบคุมได้ดี ก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจัง ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้</p>	
<p><b>เตือนใช้หวัดใหญ่หนาวนี้</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน , กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, จส, 100, therepoter, linetoday, tnnthailand, hfocus ,newtv, thaitodaynews)</p> <p>-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเด็กเล็กและผู้สูงอายุ สังเกตอาการป่วยระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และจำนวนผู้ป่วย สะสมสูงกว่าปีก่อน 1.5 เท่า</p>	
<p><b>โนโรไวรัส</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (จส.100, tnnthailand, ChiangmaiNews, linetoday )</p> <p>- จากข่าวการระบาดของเชื้อโนโรไวรัสในประเทศจีน ซึ่งมักแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยในประเทศไทยก็มีการระบาด แต่อาการไม่รุนแรง และผู้ปกครองหมั่นดูแลสุขภาพ เด็ก ๆ เพราะไวรัสชนิดนี้มีความแข็งแรง แพร่เร็ว และยังไม่มียารักษาโดยตรง อาการแสดงของโรคที่พบได้บ่อย คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเป็นน้ำ ปวดท้อง อาจมีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว และอาจมีภาวะขาดน้ำที่อาจเกิดในผู้ป่วยเด็ก เล็ก หรือผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะหายได้เองภายใน 1-3 วัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยนิวส์</p> <p>-จากข้อมูลระหว่างปี 2007-2021 พบการระบาดของโนโรไวรัสในจีนทั้งหมด 1,725 ครั้ง โดย 89.22% เกิดขึ้นในโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก ชี้ให้เห็นว่าเด็กในสถานที่เหล่านี้มีความเสี่ยงสูง ในปี 2015 พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีติดเชื้อคิดเป็น 15.6% การติดต่อจากคนสู่คนมีสัดส่วนสูงถึง 73.16% ส่วนใหญ่มาจากการจัดการอาเจียนที่ไม่ถูกวิธีและการทำความสะอาดที่ไม่ เพียงพอในโรงเรียน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b><u>ปรับโครงสร้างกรมการแพทย์แผนไทย</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงภารกิจปรับโครงสร้างกรมการแพทย์แผนไทย สู่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทุกเขตสุขภาพ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักๆ คือโครงสร้างการทำงานวิจัย และกำลังคน ให้ความสำคัญด้านวิชาชีพ เสนอแผนเพิ่มอัตรากำลัง 3 ปี 490 อัตรา ในระยะ 3 ปี นอกจากนี้ยังมีแผนการกระตุ้นการใช้สมุนไพร การยกระดับการรณรงค์ไทย และเพิ่มยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งล่าสุดสปสช. ได้นำรายการยาสมุนไพรเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช. แล้ว 106 รายการ</p>	
<p><b><u>สถานบริการสุขภาพไทย" ปรารถนาการตีตรา-เลือกปฏิบัติ</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.สุนทร สุนทรชาติ รองปลัด กทม.พญ.เอกจิตรา สุขกุล รองผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาลและนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว รองประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวสถานบริการสุขภาพไทย ปรารถนาการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี เนื่องในวันเอดส์โลกปี 2567 ภายใต้ธีม Take The Rights Path พร้อมตั้งเป้าภายในปี 2568 ที่จะมุ่งลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในประเทศ 5 ข้อสำคัญ ดังนี้ 1. ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลัก ในสถานพยาบาล ให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 2. ไม่มีกรณีบังคับทำหมันหรือยุติการตั้งครรภ์โดยไม่ได้รับความยินยอมในสตรีที่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี 3. สถานพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพที่ดำเนินการโดยชุมชนอย่างน้อยร้อยละ 80 ดำเนินมาตรการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเอชไอวี การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ/หรือความเท่าเทียมทางเพศ 4. บุคลากรด้านสุขภาพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน อย่างน้อยร้อยละ 80 ได้รับการฝึกอบรมชุดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ และ 5. ดำเนินงานโครงการเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิและการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติดำเนินการ โดยองค์กรชุมชนอย่างน้อยร้อยละ 60</p>	
<p><b><u>แก้ไขปัญหาราสารพิษตกค้างในผักและผลไม้</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย.เปิดเผยว่า ออย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช.และกรมวิชาการเกษตร บูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาราสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผัก และผลไม้ โดยดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ รวมถึงการปรับเกณฑ์มาตรฐานสารพิษตกค้างให้ครอบคลุมชนิดผักผลไม้ และการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในปัจจุบัน จากการเก็บผักผลไม้ในประเทศส่งตรวจวิเคราะห์ตั้งแต่ปี 2560 ถึง ปี 2567 รวม 2,193 ตัวอย่าง ผ่าน 81.35% ไม่ผ่าน 18.65% ซึ่งยังพบปัญหาราสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2568 ออย. ได้ร่วมกับสสจ.ทั่วประเทศ ตรวจเฝ้าระวัง ความปลอดภัยของผักและผลไม้สด ณ โรงคัดบรรจุทั่วประเทศ 854 แห่ง เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานการผลิตของโรงคัดบรรจุผักผลไม้สดตามหลักเกณฑ์ GMP และตรวจสอบการแสดงผลการติดตามสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา รวมทั้งเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมาตรฐาน เฝ้าระวังการนำเข้าผักผลไม้เสี่ยงสูงอย่างเข้มงวด หากผลการตรวจไม่ผ่านจะถูกดำเนินคดี และไม่สามารถนำเข้าผัก ผลไม้นั้นได้</p>	
<p><b><u>ออย. ชวนส่งสุขภาพดี ลด NCDs ให้ผู้รับ เลือกของขวัญปีใหม่</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด , thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ ออย.ลงพื้นที่ห้างแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ ลดความเสี่ยงของโรค NCDs เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับสูตรให้มีปริมาณน้ำตาล โซเดียม และไขมันลดลง ตามเกณฑ์โภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ</p>	
<p><b><u>กรมอนามัย ส่งทีมเคลื่อนที่เร็วสำรวจเหตุ 'ไฟไหม้โรงงานกระดาษ</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaitodaynews, linetoday)</p> <p>-นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย ส่งทีมเคลื่อนที่เร็ว สำรวจเหตุไฟไหม้บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานกระดาษรีไซเคิล ในพื้นที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ทำให้เกิดกลุ่มควันสีดำ เขม่า ควันจำนวนมาก และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่งกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณโดยรอบ ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 2 ชุมชน โดยดำเนินการดังนี้ 1.สำรวจและประเมินความเสี่ยงสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่สัมผัส 2.ประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 7 แห่ง พบว่าพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุ มีค่า PM10 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง ทีม SEHRT ได้มอบหน้ากาก N95 ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 3.ให้คำแนะนำสถานประกอบการในการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการดับเพลิง 4.สนับสนุนหน้ากาก N95 และสื่อสารสร้างการรับรู้ประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงให้ดูแลตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบาง หากพบอาการผิดปกติ เช่น คันที่ผิวหนังอาการไอบ่อย ๆ หายใจลำบาก แน่นหรือเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ เหนื่อยง่าย หรือเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ผื่นขึ้น ให้รีบพบแพทย์ทันที</p>	
<p><b>การทำเด็กหลอดแก้ว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, thaiPBS, linetoday, hfocus)</p> <p>-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียล ถึงนักแสดงหญิงรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าตนเคยผ่านการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 4 ครั้ง โดยไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกับสามี จนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการทำ IVF จะต้องมีการจดทะเบียนสมรสหรือไม่ ว่า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 การทำเด็กหลอดแก้ว ต้องทำในคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น ป้องกันการหาผลประโยชน์จากเด็ก และมีให้เกิดการลักลอบเป็นเอเจนซีหรือนายหน้า ชักชวนให้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ผิดวัตถุประสงค์</p>	
<p><b>เปิด ‘ภูษิชาภิบาลวัดนายโรง’</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-วัดนายโรงร่วมกับ รพ.สงฆ์ จัดตั้งภูษิชาภิบาล เพื่อดูแลรักษาพระภิกษุอาพาธ โดย รพ.สงฆ์ มีแนวทางที่จะจัดตั้งภูษิชาภิบาลต้นแบบให้ครบทั้ง 13 เขตสุขภาพ โดยการจัดตั้งภูษิชาภิบาล วัดนายโรง เป็นแห่งที่ 2 ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถรองรับได้เฉพาะพระภายในวัดก่อน จากนั้นในช่วงเดือน ม.ค.68 จะมีการเปิดให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับพระสงฆ์ และบุคคลภายนอกที่สนใจ</p>	
<p><b>วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ปี 2567</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ “มุมมองและนโยบายของประเทศไทยต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการสร้างเสริมสุขภาพ” (UHC and Health Promotion: Thailand’s Perspectives and Policies) ในงาน “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ประจำปี 2567” (International UHC Day 2024) จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สสส. และ สปสช. สะท้อนนโยบายต่อ “การสร้างเสริมสุขภาพฯ” ปี 66 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนบัตรทอง 12.9% ต่อเนื่อง ช่วยคนไทยสุขภาพดีลดอัตราเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ เน้นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างความยั่งยืนและเท่าเทียมในระบบสุขภาพ</p>	
<p><b>สปสช.ค้ำหนุน รพ.มงกุฎวัฒนะ หยุดรับผู้ป่วยนอกส่งต่อ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, thaiPBS, linetoday, amarintv, nationtv, thainews, pptvhd36, topnews, thebangkokinsight, bugaboo, tnews, brighttv, ejan, thaiger, hfocus, ch7)</p> <p>-นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ระบุว่า ตั้งแต่เช้าวันนี้ รพ.หยุดให้บริการผู้ป่วยนอกที่ส่งต่อจากคลินิกชุมชนกว่า 30 แห่ง ซึ่งเป็นคู่สัญญาของ สปสช. เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยในพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการสิทธิบัตรทองกว่า 200,000 คน อ่างเป็นผลมาจาก สปสช.ค้ำจ่าย 60 ล้านบาท ทำให้ต้องหมุนเงินจากกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สิทธิจ่ายเงินเองมาช่วยรองรับค่าใช้จ่ายฝั่งผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง และหลังจากนี้อาจต้องทยอยเลิกจ้างพนักงานประมาณ 400 คน ภายในสิ้นปี 2567</p> <p>ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ยืนยันว่า ผู้ใช้บริการยังสามารถไปใช้บริการได้ที่รพ.มงกุฎวัฒนะตามเดิม หากไม่ได้รับการบริการหรือถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย สามารถโทรไปร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1330 นอกจากนี้ สปสช.ได้เตรียมรพ.ในละแวกใกล้เคียงไว้รองรับผู้ใช้บริการแล้ว</p> <p>ด้านคลินิกชุมชนแห่งหนึ่งย่านหลักสี่ กทม. พบผู้ป่วยสิทธิบัตรทองบางส่วนต้องผิดหวัง เนื่องจากไม่สามารถออกไปส่งตัวเพื่อส่งต่อไปรักษาที่รพ.มงกุฎวัฒนะได้ โดยทางคลินิกได้ติดประกาศข้อความให้ผู้ใช้บริการโทรประสานผ่านสายด่วน สปสช. 1330 ก่อนมาขอไปส่งตัว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาที่เลี้ยงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาที่เลี้ยงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ปี 2568 ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค.67 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>	
<p><b>สสส. แฉรายงานประจำปี 7 ผลงานเด่น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, โลกวันนี้, กรมประชาสัมพันธ์, จส100 sonhditalk, news1live, mono29, pptvhd36, linetoday, hfocus)</p> <p>- ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) มีวาระรายงานประจำปี 2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส.กล่าวถึงดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพของไทย อยู่ที่อันดับ 5 ของโลก แต่มีอายุคาดเฉลี่ยปี 2567 อยู่ที่ 76.56 ปี เป็นอันดับ 78 ของโลก ซึ่งข้อมูลล่าสุดในปี 2565 พบสาเหตุการตายในกลุ่มอายุน้อย และวัยทำงาน 170,000 คน เกิดจากอุบัติเหตุและ NCDs สสส. สานพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนผลงานเด่น 7 เรื่อง 1.จัดการโรค NCDs 2.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.ควบคุมยาสูบ 4.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5.สังคมขับขี่ปลอดภัย 6.ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 7.สานพลังเครือข่ายระดับสากล มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ป้องกันการตายก่อนวัยอันควร</p> <p>ด้าน สส.ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ชมพลกโหมการทำงานสร้างเสริมสุขภาพครอบคลุมกาย-จิต เน้นเพิ่มการทำงานร่วมกับสภาเพิ่มความเข้มข้นป้องกันโรค NCDs และรองรับสังคมผู้สูงอายุ</p>	
<p><b>เปิดโปงเจตต์ 'สภาเภสัชฯ'</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ภก.ปริษา พันธุ์ติเวช นายสภาเภสัชกรรมคนใหม่ (วาระ 11) เปิดเผยแพร่ศาสตร์ในการขับเคลื่อนสภาเภสัชกรรม ภายใต้การนำของเขา จะเป็นรูปแบบ 3 เสาหลัก 9 นโยบาย เสาต้นที่ 1 คือ 'Next Generation' โดยจะมีการจัดตั้งสภาเภสัชกรรุ่นใหม่ (Young Pharmacist Council) ในการเข้ามาทำงานควบคู่ไปกับสภาเภสัชกรรม เสาต้นที่ 2 คือ 'Next Innovation' โดยจะเป็นการผลักดันการใช้ระบบเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) และพัฒนาให้มินิวัดกรรม หรือเทคโนโลยีเพื่อมาอำนวยความสะดวกในร้านขายยาคุณภาพ เสาต้นที่ 3 'Next Society' ซึ่งจะเป็นการมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายสมาชิกเภสัชกรในสภาเภสัชกรรม และสิ่งที่สภาต้องผลักดันต่อเนื่อง คือ ความมั่นคงและก้าวหน้าของเภสัชกรในสังกัดสส. ล่าสุดทางสภาเภสัชกรรมวาระที่ 10 ผลักดันให้เภสัชกรที่เป็นพนักงานราชการ 1,700 คนได้บรรจุเป็นข้าราชการถึง 300 ตำแหน่ง ส่วนที่เหลืออีก 1,400 คนจะมีการเร่งดำเนินการต่อไปวาระที่ 11 และจะขยายโครงการเจ็บป่วยเล็กน้อยรับยาที่ร้านยา เป็น '42 กลุ่มอาการ'</p>	
<p><b>แก๊งอุ้มบุญเถื่อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จับกุมขบวนการอุ้มบุญเถื่อน บุกล็อกหมอ-พยาบาลกลางกรุง หลังรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนขอศาลออกหมายจับได้ยกเว้น รวมนายหน้าจัดหาหญิงมาตั้งครรภ์แทน เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า ร่วมกันกระทำความเป็นคนกลาง หรือนายหน้า โดยเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตอบแทนในการให้มีการรับตั้งครรภ์แทน ซึ่ง กรม สบส.ได้รับทราบแล้ว</p>	
<p><b>รณรงค์'ขับไม่ดื่มกลับบ้านปลอดภัย'</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (thailandplus, hfocus, thaitonews )</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เผย 4 มาตรการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2568 ภายใต้การรณรงค์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย" เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดภัย ประกอบด้วย 1.มาตรการขับเคลื่อนแบบบูรณาการและร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดทีมหน่วยแพทย์กู้ชีพให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าผู้ประกอบการ และประชาชนปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 3.ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชน โดยสนับสนุนให้ผู้นำชุมชน อสส. ร่วมเฝ้าระวัง และ 4.การบังคับใช้กฎหมาย ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเน้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จุดใกล้บริเวณสถานบริการ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ "แซนด์บ็อกซ์" ด้านชุมชนในพื้นที่ จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ โดยเลือกพื้นที่เขตหลักสี่และบึงกุ่มตั้งด่านชุมชน เน้นมาตรการเชิงบวก การตัดเคตอน แสดงความห่วงใย การประชาสัมพันธ์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย" โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค.68 รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์เถื่อน (ซุ้มยาตอง) โดยมอบหมายสำนักงานเขต 50 เขต สํารวจซุ้มยาตองในพื้นที่ชุมชน</p>	
<p><b>ยูเอ็นชมไทยเท่าเทียมทางเพศ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ)</p> <p>-คณะทำงานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง (WGDAWG) แถลงข่าวสถานการณ์ด้านสิทธิฯ หลังการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกตามคำเชิญของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ 2-13 ธ.ค.67 โดยประเมินความก้าวหน้าและความท้าทายด้านสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศในไทย พร้อมเสนอรายงานต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนมิถุนายน 68 โดยสรุปได้ว่า ไทยมีความคืบหน้าด้านสิทธิสตรีในหลายด้าน เช่น การศึกษา สาธารณสุข การจ้างงาน และการเริ่มใช้ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ซึ่งทำให้การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันถูกกฎหมายเป็นครั้งแรกในเอเชีย รวมถึงระบบขอสัญชาติที่เพิ่งอนุมัติ ซึ่งช่วยผู้พลัดถิ่นกว่า 1 ล้านคน แต่มีข้อกังวลที่ไทยยังมีช่องว่างในการบังคับใช้นโยบายที่ส่งผลต่อการบรรลุความเท่าเทียม เช่น งบประมาณด้านมิติทางเพศ และการสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนเรื่องผู้หญิงระดับชาติทั้งด้านบุคลากรและการเงิน และเสนอแนะให้รัฐบาลควรยกเลิกการทำให้การค้าบริการทางเพศผิดกฎหมาย เพื่อให้ผู้ค้าบริการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเป็นธรรม และอบรมเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้าใจและบังคับใช้ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมชื่นชมไทยที่มีศักยภาพก้าวสู่การเป็นต้นแบบความเท่าเทียมทางเพศในภูมิภาค หากสามารถลดช่องว่างการบังคับใช้นโยบายได้สำเร็จ</p>	
<p><b>โรค "สมองเสื่อม"ความท้าทายด้านสุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-ผศ.พญ.สิรินทร ฉันทศิริกาญจน กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ให้ข้อมูลว่า ผู้ป่วยสมองเสื่อมในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มากขึ้นทุกปี คาดว่าพบได้ 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้สูงอายุ โดยปี 2567 มีผู้สูงอายุประมาณ 20 ล้านคน จะมีผู้ป่วยสมองเสื่อม 2 ล้านคน สิ่งที่ทำหยาคือภาระค่าใช้จ่ายที่ตามมาจากการมีอายุยืนยาวขึ้นที่ส่งผลกระทบเป็นปัญหาในสังคมอย่างมาก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศอื่นๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ สถานดูแลผู้สูงอายุของรัฐประสบปัญหาขาดทุน ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จากภาระค่าใช้จ่ายที่ยาวนาน และมีแนวทางให้คนที่มีความรู้สมองเสื่อมอยู่ในชุมชนให้มากที่สุด จนไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้ว จึงรับเข้าสถานดูแล ส่วนประเทศไทยยังไม่มีสถานพยาบาลที่รับดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมโดยรัฐ แต่มีแนวทางในการพยายามสร้างความร่วมมือให้เกิดการดูแลโดยชุมชน สังคม โดยการสนับสนุนจากอปท. สร้างเดย์แคร์เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถไปทำงานได้ในตอนกลางวัน หรือในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ และสรุปว่าการเตรียมพร้อมการรับมือกับสังคมสูงวัยและผู้ป่วยสมองเสื่อมไม่ใช่ปัญหาเฉพาะครัวเรือน การแก้ไขจำเป็นต้องอาศัยภาคส่วนสังคมเข้ามามีส่วนร่วมช่วย</p>	
<p><b>เตรียมรับมือฝนตกหนักมากที่สุด 13-14 ธ.ค.</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, ผู้จัดการ)</p> <p>-น.ส.ศศิภาณต์ วัฒนชนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ ศปช.ได้ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันที่ 12-16 ธ.ค.67 ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จากการติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง พบว่าในช่วง 2 วันนี้ (13-14 ธ.ค.) จะเป็นช่วงที่ปริมาณฝนสูงสุด โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดที่มีแนวโน้มฝนตกหนักมากที่สุด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา</p>	
<p><b>GSK จัดประชุมสุขภาพระดับโลก รับมือความท้าทายโรคระบบทางเดินหายใจ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน</p> <p>-บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK ได้จัดประชุมระดับโลก 'RespiVerse' ประจำปี ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค. โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกว่า 220 คน จาก 17 ประเทศ ร่วมในการประชุม มุ่งเน้นการจัดการกับโรคระบบทางเดินหายใจ 4 โรค ได้แก่ โรคหอบหืดปานกลาง โรคหอบหืดรุนแรง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และ RSV</p>	
<p><b>การใช้บุหรี่ไฟฟ้า</b></p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</b></p> <p>- เว็บไซต์องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (US FDA) เผยแพร่บทความของ ดร. ไบรอัน คิงส์ ผอ.ศูนย์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งแสดงความคิดเห็นต่อผลสำรวจการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชนแห่งชาติ ปี 2024 โดยระบุว่า เป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในด้านสาธารณสุขของสหรัฐฯ เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชนลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่มีการสำรวจครั้งแรกเมื่อ 25 ปีก่อน โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ในเยาวชนที่ลดลงอย่างมาก และที่สำคัญคือการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปีด้วย ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือในระดับชาติ รัฐท้องถิ่น และชุมชน โดย อย. สหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญในการออกมาตรการควบคุมที่ครอบคลุมและเข้มแข็ง และนโยบายเหล่านี้มีส่วนช่วยให้อัตราการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชนลดลงจาก 4.7 ล้านคนในปี 2019 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มก่อตั้งศูนย์ควบคุมยาสูบ เหลือ 2.25 ล้านคนในปี 2024 อย่างไรก็ตาม งานของ อย. สหรัฐฯ ยังไม่เสร็จสิ้น สิ่งที่ อย. สหรัฐฯ กำลังให้ความสำคัญคือการผ่านกฎหมายอายุขั้นต่ำ 21 ปี สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ</p>	
<p><b>การรณยฆาต</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand</b></p> <p>-จากการเปิดเผยตัวเลขของสาธารณสุขแคนาดาชี้ให้เห็นว่า เมื่อปี 2023 มี 15,300 คน ในแคนาดา ที่เลือกจบชีวิตด้วยการการรณยฆาต ซึ่งคิดเป็น 4.7% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดในประเทศ ในจำนวนผู้ที่เข้ารับการการรณยฆาต ประมาณ 96% มีแนวโน้มว่าจะเสียชีวิตตามธรรมชาติ ขณะที่อีก 4% รับการการรณยฆาตเนื่องจากป่วยเรื้อรังมาเป็นเวลานาน โดยอายุเฉลี่ยของผู้ที่ขอรับการการรณยฆาตอยู่ที่ประมาณ 77 ปี และ ‘มะเร็ง’ ถือเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุด</p> <p>-ขณะที่ เนเธอร์แลนด์ ถือเป็นประเทศแรกในโลก ที่มีกฎหมายคุ้มครอง การรณยฆาต และการฆ่าตัวตายด้วยความช่วยเหลือของแพทย์ ตั้งแต่ปี 2002 หรือมากกว่า 20 ปีแล้ว ในปี 2023 พบอัตราการการรณยฆาตมีสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในโลกคือ 9,068 ราย หรือคิดเป็น 5.1% จากผู้เสียชีวิตทั้งหมด และพบว่าเหตุผลด้านสุขภาพจิตเพียงอย่างเดียวเพิ่มขึ้นถึง 20% ทั้งนี้ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การการรณยฆาตกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สเปน และออสเตรีย รวมถึงล่าสุดในปลายเดือนที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรก็ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายนี้เช่นกัน</p>	